




Pre-ECE : ทนดูย ชนรับฟังด้วยใจ เพื่อเข้าใจ

ผู้ถูกสัมภาษณ์ : นายศิชัย (บิดา) 

1. ประสบการณ์เจ็บป่วยที่ผ่านมา ผ่านมาได้ยังไง?

มีวันที่ทรยศตัวเอง 10 กว่าปีมาแล้ว เริ่มจากปวดหลังเหนือกิน ปวดมากจนทนไม่ไหว ต้องไปส่งที่โรงพยาบาลแถวบ้าน หมอตรวจบ้านวินิจฉัยว่าเป็นกล้ามเนื้ออักเสบเลยให้ Admit 2 วัน และผ่าฉลิว ปัญหาเกี่ยวกับกระดูก หลังจากได้กลับบ้านไปออกกำลังกายก็มีอาการอักเสบ ปวดหลังหนักขึ้นแล้วจึงส่งโรงพยาบาลที่รักษาประจำ หมอได้วินิจฉัยว่าเป็นโรคนี้วันที่ทรยศตัวเอง ตอนแรกจะผ่าตัดแต่ต่อตอนนั้นที่โรงพยาบาลมีเทคโนโลยี shock wave ให้ใช้ จึงเลือกให้ แล้วค่อยๆหาย ช่วงนั้นก็ใช้ชีวิตค่อนข้างลำบาก จับรถไม่ได้ แต่ก็ได้ผ่านมาได้ด้วยทรปรปฏิบัติกรรรมการใช้ชีวิตและทนาย

2. ความภาคภูมิใจ ความสุขในชีวิต?

ความภาคภูมิใจ คือ สามารถทำงานหาเลี้ยงลูกให้สุขสบายได้ 3คน เรียนจบโรงเรียนมัธยมด้วยดีได้ทุกคน ส่วนความสุขในชีวิตคือ การค่อย เห็นลูกประสบความสำเร็จ ได้ใช้ชีวิตแบบที่อยากทำ ได้ไปในที่ๆอยากไป

Reflection: ระหว่างที่ฟัง ทำให้รู้ว่าจริงแล้วคุณพ่อไม่ยอมให้ลูกลำบากใจ เลยไม่เคยเล่าประสบการณ์ที่หนักหน่วงของตัวเอง สิ่งดีๆที่ได้เห็นจากคุณพ่อคือ ท่านเป็นคนเข้มแข็ง ไม่ท้อจากการใช้ชีวิตพยายามเพื่อครอบครัว จากที่หนักอึ้งในหัวของคุณพ่ออยู่แล้วก็รู้สึก ต้านทาน และ ประคับประคองมันไปสักวันสักสองคนที่คุณได้มาเป็นลูกพ่อ

ผู้ถูกสัมภาษณ์ : นางสาวศิริกมล (เพื่อน พวขม)

1. ประสบการณ์เจ็บป่วยที่ผ่านมา ผ่านมาได้ยังไง?

ประสบการณ์ติดโควิด ได้ไปกักตัว ซึ่งอาการหนัก คัดจมูกมาก ไอเยอะมาก มีไข้ ตอนนั้นเป็นช่วงสอบพอดีทำให้น้องต้องมาสอบ Online ซึ่งตอนนั้นผ่านมาได้โดยการรักษาตัวเอง ทานยาลดไข้ นอนพักผ่อนมากๆ เช่น ดูนั่ง เพื่อไม่ให้สมองจิตใจผ่านความหนาว อยู่กับตนเองให้ได้



2. ความภาคภูมิใจ ความสุขในชีวิต?

ความภาคภูมิใจ คือ ได้สอบติดวิศวะ จุฬา เพราะอ่านหนังสือ และพยายามอย่างหนัก สามารถสอบติดคณะฝันได้ ส่วนความสุขในชีวิต คือ การได้มีเวลาทำในสิ่งที่รัก สอนที่อยากทำได้อยู่กับคนที่รัก คนที่เข้าใจรู้สึกสบายใจ

Reflection: เนื่องจากเคยมีประสบการณ์ที่คล้ายกับเพื่อน จึงค่อนข้างเข้าใจใจ ความรู้สึกของเพื่อน รู้สึกหนักอึ้งในหัวเพื่อนเพราะก็เป็นคนหนึ่งที่ได้นั้นเบื้องหลังความพยายาม และรู้สึกภูมิใจในตัวเองที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นกำลังใจให้กับเพื่อน นอกจากนี้จากการคุยยังทำให้ตระหนักได้ว่าความสุขเล็กๆอยู่รอบตัวเราเสมอ